



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

ที่ ..... วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยกรณีมิจอาชีพแอบอ้างการได้รับเงินตกค้างจากทางราชการ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๑.๖/ว๘๐๒ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยกรณีมิจอาชีพแอบอ้างการได้รับเงินตกค้างจากทางราชการ นั้น

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรแจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ และขออนุญาตใช้บันทึกฉบับนี้แจ้งเวียนบุคลากร สพม.นครพนม ทุกกลุ่มงานทราบ และประชาสัมพันธ์ใน เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ให้ผู้รับบำนาญในสังกัดทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ตรวจเสนอ

(นางสาวนิตยา เค็นดา)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางนันทนา พิมพ์สมแดง)  
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(นายฉัตรชัย ไชยมงค์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

๗๐๖

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
เลขที่ ๗๑๕๐  
วันที่ 26 ธ.ค. 2567  
พ.ศ.



ที่ กค ๐๔๑๑.๖/ว ๕๐๒

กรมบัญชีกลาง/สำนักงานการคลังและสินทรัพย์  
ถนนพระรามที่ ๖, เขตดุสิต, กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐  
๒๕๖๗  
๒๕๖๗

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยกรณีมิจอาชีพแอบอ้างการได้รับเงินตกค้างจากทางราชการ  
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ ผู้ว่าราชการจังหวัด

2

ด้วยกรมบัญชีกลางยังคงได้รับการแจ้งข้อมูลอย่างต่อเนื่องจากผู้รับบำนาญและประชาชนทั่วไปว่ามีมิจอาชีพใช้เอกสารราชการปลอม การแอบอ้างชื่อกรมบัญชีกลางหรือส่วนราชการ หรือโทรศัพท์แจ้งให้ผู้รับบำนาญหรือทายาทของผู้รับบำนาญที่เสียชีวิตให้ติดต่อเพื่อขอรับเงินที่ค้างรับจากกรมบัญชีกลางหรือส่วนราชการ ซึ่งบางรายต้องสูญเสียทรัพย์สิน โดยกรมบัญชีกลางได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบำนาญหรือทายาทผู้รับบำนาญรวมทั้งประชาชนทั่วไปให้ระมัดระวังไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจอาชีพมาอย่างต่อเนื่อง

กรมบัญชีกลาง ขอเรียนว่า ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้ยกระดับมาตรการในการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑ - ๒๐๒๒ รวมถึงการกำหนดมาตรฐานควบคุมทั้งทางด้าน Network & Security ประกอบกับกรมบัญชีกลางไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรศัพท์ติดต่อไปยังผู้รับบำนาญหรือทายาทของผู้รับบำนาญแต่ละรายโดยตรง การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของผู้มีสิทธิต้องดำเนินการผ่านส่วนราชการต้นสังกัดเท่านั้น รวมทั้งกรมบัญชีกลางไม่มีแอปพลิเคชันไลน์หรือเว็บไซต์ ที่ให้ผู้มีสิทธิติดตั้งหรือเพิ่มเพื่อนเพื่อการสนทนาแต่อย่างใด สำหรับการติดตั้งแอปพลิเคชันของกรมบัญชีกลางจะต้องดาวน์โหลดผ่าน App Store หรือ Google Play เท่านั้น ไม่มีการส่งลิงค์ให้ทำการดาวน์โหลด และมีการประชาสัมพันธ์ข่าวของกรมบัญชีกลางให้ระมัดระวังมิจอาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางหรือหน่วยงานของรัฐ โทรศัพท์ไปหาและแจ้งให้ดำเนินการที่เกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง อย่าหลงเชื่อ อย่าให้ข้อมูลใด ๆ โดยเด็ดขาด แต่อย่างไรก็ตาม จากสถิติข้อมูลผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากมิจชีพดังกล่าว มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันยังคงมีผู้ตกเป็นเหยื่อและได้รับความเสียหายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการหลอกลวงโดยการพูดคุยให้หลงเชื่อและทำตาม ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้รับบำนาญหรือทายาทผู้รับบำนาญตกเป็นเหยื่อของมิจชีพ จึงขอความร่วมมือท่านในฐานะส่วนราชการต้นสังกัดของผู้รับบำนาญในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบำนาญหรือทายาทผู้รับบำนาญในสังกัดทราบ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ และขอให้ผู้รับบำนาญหรือทายาทผู้รับบำนาญติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดจะได้รู้เท่าทันภัยในรูปแบบใหม่ ทั้งนี้ สามารถนำข้อความข่าวประชาสัมพันธ์ของกรมบัญชีกลางตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้ เพื่อปรับใช้ในการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบำนาญในสังกัดทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

พัชราภรณ์

(นางสาวทิวาพร ผาสุข)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ  
กลุ่มงานเบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญ ๑ - ๓  
โทร. ๐ ๒๒๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๒๐๐ ๔๒๗๑ ๖๔๗๗ ๖๒๓๔  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th



ข่าวกรมบัญชีกลาง



ฉบับที่ 56/2567

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2567

## กรมบัญชีกลางห่วงใยผู้รับบำนาญ เตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นกรมบัญชีกลาง

นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ปัจจุบันยังคงมีข่าวอย่างต่อเนื่องว่ามีมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อกรมบัญชีกลาง ชื่อผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ ในเอกสารราชการปลอม รวมทั้งโทรศัพท์แจ้งให้ดำเนินการต่างๆ เช่น การขอรับบำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จตกทอด ซึ่งบางรายต้องสูญเสียทรัพย์สิน ดังนั้น จึงขอเตือนผู้รับบำนาญและทายาท รวมทั้งประชาชนทั่วไปให้ระมัดระวังมิจฉาชีพ โดยติดตามข่าวสารจากช่องทาง การประชาสัมพันธ์ของกรมบัญชีกลางหรือช่องทางที่น่าเชื่อถือจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ

“กรมบัญชีกลางไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ติดต่อหาผู้รับบำนาญหรือทายาท เพื่อให้ดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญ การขอรับบำเหน็จตกทอด บำเหน็จดำรงชีพ การปรับปรุงบัญชีเงินฝากหรือการปรับปรุงฐานข้อมูลส่วนตัวแต่อย่างใด และปัจจุบันมิจฉาชีพมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการหลอกลวงอย่างต่อเนื่อง โดยการพูดคุยให้หลงเชื่อและทำตาม ซึ่งวิธีการป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ ขอให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด จะได้ว่าทันภัยรูปแบบใหม่ ๆ และที่สำคัญอย่าหลงเชื่อทำตาม ไม่คุย ไม่บอกข้อมูลส่วนตัว ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ตามที่มิจฉาชีพแจ้ง หากพบไลน์ปลอมหรือไลน์ที่ไม่น่าเชื่อถือ รวมทั้งได้รับ sms ที่ส่งลิงก์ต่าง ๆ มาให้กดรับ หากไม่แน่ใจ ห้ามคลิกโดยเด็ดขาด กรณีได้รับ sms ส่งหนังสือราชการที่ระบุว่ามาจากกรมบัญชีกลาง หรือได้รับโทรศัพท์แจ้งว่าโทรมาจากกรมบัญชีกลางให้วางสาย ไม่ควรสนทนาต่อ และไม่คลิกหรือกดข้อความใด ๆ เพราะนั่นคือมิจฉาชีพอย่างแน่นอน” โฆษกกรมบัญชีกลางกล่าว

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ call center ของกรมบัญชีกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2270 6400 ในวันและเวลาทำการ